

การใช้ยาแก้อักเสบ

Taking Antibiotics

ยาแก้อักเสบ (ยาปฏิชีวนะ) เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหากใช้อย่างถูกวิธี ยาแก้อักเสบช่วยชีวิตคุณได้ โดยยาจะฆ่าเชื้อและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย แต่คุณจำเป็นต้องทานยาแก้อักเสบตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น

ทำไมคุณควรทานยาแก้อักเสบตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น

เราได้รับการบอกเล่าจากผู้ให้บริการทางเพศอยู่เสมอว่า พวกเขาสามารถหาซื้อยาแก้อักเสบจากสถานที่ต่างๆ และนำไปใช้เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อทางเพศ เช่น โรคหนองในเทียม (คลัมมิดี) หรือโรคหนองในได้

หากคุณติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ก็อาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ เช่น เป็นโรคถุงเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease - พีไอดี) ทำให้มีอาการปวดอุ้งเชิงกราน ปวดเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์และอาจกลายเป็นแผลเป็นที่ปากมดลูก ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการตั้งครรภ์และทำให้มีบุตรยากในที่สุด

อาการบางอย่าง เช่น อาการปวดเนื่องจากมีแผลบวม มีสารคัดหลั่งหรือมีตกขาวมากกว่าปกติ อาการเหล่านี้อาจไม่ใช่อาการของการติดเชื้อหนองในหรือหนองในเทียมเสมอไป ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ จึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

การติดเชื้อแต่ละชนิดนั้นไม่เหมือนกัน จึงต้องใช้ยาแก้อักเสบที่เหมาะสมจึงจะทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพ

การใช้ยาแก้อักเสบที่ไม่ตรงกับโรคจะไม่ได้ผล และคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่ายาแก้อักเสบที่คุณได้จากเพื่อน อินเทอร์เน็ต หรือร้านค้าที่คุณซื้อมาจากต่างประเทศนั้นจะรักษาโรคที่คุณเป็นอยู่ให้หายได้

ไม่แนะนำให้คุณทานยาแก้อักเสบทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ยาแก้อักเสบพร่ำเพรื่อ อาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อการใช้ยาชนิดอื่น ๆ

หากคุณใช้ยาแก้อักเสบผิดประเภท เชื้อแบคทีเรียบางชนิดอาจไม่ตายและทำให้ดื้อยา ซึ่งหมายความว่ายาแก้อักเสบชนิดนั้นอาจใช้รักษาไม่ได้ผลอีกเลย

คุณสามารถขอรับการตรวจและรักษาโรคหนองในเทียม โรคหนองใน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อย่างถูกวิธีได้ที่คลินิกสุขภาพทางเพศหรือแพทย์ของคุณ ควรพบแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการของโรคทอัสสภาวะอักเสบ เช่น ปวดท้องน้อยหรือแสบขั้วขณะปัสสาวะ

คุณอาจแพร่เชื้อให้กับลูกค้าหรือคู่นอนของคุณ หาก你不ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

การตรวจและการรักษาที่คลินิกสุขภาพทางเพศนั้นฟรีและเป็นความลับ คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเมดิแคร์ และคลินิกสามารถจัดหาลามให้คุณ

ช่องทางการติดต่อ

อีเมล: swopconnect@swop.org.au

โทร: (02) 9206 2166

โทรฟรี: 1800 622 902 (กรณีอยู่นอกเมืองซิดนีย์ แต่อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลล์)

รับบริการตรวจสุขภาพทางเพศฟรี เป็นความลับและเป็นกันเอง (ไม่จำเป็นต้องมีบัตร MEDICARE)

สายด่วนข้อมูลสุขภาพทางเพศรัฐ NSW:

1800 451 624 (วันธรรมดาเวลา 9:00 - 17:30 น)

บริการล่าม Translating and Interpreting Service โทร 131 450 (ค่าโทรอัตราในประเทศ) และติดต่อสายข้อมูลสุขภาพทางเพศที่เบอร์ 1800 451 624